
 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๔ 

        วันศุกร์  ที่  ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
     ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิน้ 

************************* 
ผู้เข้าประชุม  จำนวน ๑๕  คน  
 
 ลำดับที ่       ช่ือ - สกุล  ตำแหน่ง

๑.  นายสุวิทย์  อรรคศรีวร ประธานสภา

๒.  นางสำราญ  คำป้อง รองประธานสภา

๓.  นางสาวเพ็ญศรี  พลชา ส.อบต. หมู่ที่ ๕

๔.  นางมะลิศรี  บางศิริ ส.อบต. หมู่ที่ ๗

๕.  นายภักดี  ไชยราช ส.อบต. หมู่ที่  ๕

๖.  นายชาญชัย  พลโลก ส.อบต. หมู่ที่  ๒

๗.  นางรัชนี    แสนเยีย ส.อบต. หมูที่  ๖

๘.  นายชำนาญ  วังกะธาตุ ส.อบต. หมูที่  ๖

๙.  นายนออินทร์  ยะสะกะ ส.อบต. หมู่ที่ ๘

๑๐.  นายศักด์ิชาย  วีระพล ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๑๑.  นายคำมั่น  โคตรสุวรรณ ส.อบต. หมู่ที่ ๑

๑๒.  นายจิระวัฒน์  แสนคำ ส.อบต. หมู่ที่ ๘

๑๓.  นายศรีสวาท  ใยสุวงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๒

๑๔.  นายกฤตยชญ์  พลโลก ส.อบต. หมู่ที่  ๗
๑๕.  นายสุนทร  โกพล ส.อบต. หมู่ที่ ๓

 
 
ผู้ที่ลา     จำนวน  -  คน 
 

 

 

ผู้เข้า/... 

  



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๘  คน 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม เวลา   ๐๙.๓๐ น. 

เลขานุการสภา - เชิญสมาชิกทกุคนเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภา จุดธูป 
เทียนบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภา- กล่าวสวัสดีที่ประชุม  และกลา่วเปิดการประชุมสมัยสามญั  สมัยที ่ ๒ ครัง้ที่  ๑  ประจำปี  
                     ๒๕๖๔  วันศุกร์  ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔      เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
   ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสำหรับวันน้ีมีดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามญั  สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
 วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 
- ไม่ม ี

  

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง ที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔  เพ่ือต้ังเป็นรายการใหม่ 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ประธาน/... 

 

ลำดับที่        ช่ือ - สกุล  ตำแหน่ง

๑. นางสวัสดี  แสนรังค์ รองนายก อบต.

๒. นายกิตติ  จันทะนะ รองนายก อบต.

๓. นายฤทัย  เรทนู เลขานุการนายก  อบต.

๔. นายรังสฤษด์ิ  อินทร์ติยะ ปลัด อบต.

๕. นางสาวณัฐกมล  ดวนล ี หัวหน้าสำนักปลัด

๖. นายกัมพล  บุญทอง ผอ.กองคลัง

๗. นายรติพล  จนัทะนะ ผอ.กองช่าง

๘. พันจ่าตรีไพรสน  โสท ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



-๓- 
 

ประธานสภา –  เรียนคณะบริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียตริทกุท่านครับ ในระเบียบวาระน้ีขอมอบหมายให้เลขานุการ 
สภาเป็นผู้ดำเนินการเชิญครับ 

เลขานุการสภา - เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในระเบียบวาระน้ีมีท่านใดจะแก้ไข 
ข้อความในบันทึกการประชุสภา  สมัยสามญั  สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๓  วันพฤหัสบดี     
ที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  หรือไม่  ถา้ไมม่ีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม – เห็นชอบ เปน็เอกฉันท์  ๑๔  เสียง 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่อง ทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องโอนงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 256๔  เพื่อต้ังเปน็รายการใหม่ 
ประธานสภา-  ในระเบียบวาระน้ีผมขอมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ดำเนินการช้ีแจงครับ  
หัวหน้าสำนักปลัด-  เรียนประธานสภา คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียติรและผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน 

ดิฉันขอช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ เพ่ือต้ังเป็นรายการใหม่  ดังน้ี 
 

รายละเอียดโครงการขอโอนงบประมาณ  ข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อต้ังเปน็รายการใหม่ 

************* 
1.  โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  ๕  ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐  บาท รวม งบประมาณ  ๑๕,000  บาท  ซึ่งมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- สามารถปรับระดับ สูง- ต่ำได้ 
- วัสดุหุ้มทำจากหนัง PVC 
- มีล้อเลื่อน 
- มีพนักพิง พร้อมที่พักแขน 
- สีดำ 

โอนลดจาก  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างช้ิน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวนเงิน  ๕๐,๐๐0  บาท  รวม
โอนลดครั้งน้ี  ๑๕,๐00  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  ๓๕,๐๐0  บาท 
 

๒.โอน/... 



-๔- 
 
๒.  โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  ๓  ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐  บาท  งบประมาณ  ๙,000  บาท   
ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- สามารถปรับระดับ สูง- ต่ำได้ 
- วัสดุหุ้มทำจากหนัง PVC 
- มีล้อเลื่อน 
- มีพนักพิง พร้อมที่พักแขน 
- สีดำ 

โอนลดจาก  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ย่างช้ิน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวนเงิน  ๓๕,๐๐0  บาท  รวมโอนลดคร้ังน้ี  ๙,๐00  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  ๒๖,๐๐0  บาท 

 

๓.  โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  ๒  ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐  บาท  งบประมาณ  ๖,
000  บาท   
ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- สามารถปรับระดับ สูง- ต่ำได้ 
- วัสดุหุ้มทำจากหนัง PVC 
- มีล้อเลื่อน 
- มีพนักพิง พร้อมที่พักแขน 
- สีดำ 

โอนลดจาก  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ย่างช้ิน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวนเงิน  ๒๖,๐๐0  บาท  รวมโอนลดคร้ังน้ี  ๖,๐00  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  ๒๐,๐๐0  บาท 
 
๔.  โอนเพ่ิม แผนงานบริหารการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  ๑  ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐  บาท  งบประมาณ  ๓,000  บาท  ซึง่มี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- สามารถปรับระดับ สูง- ต่ำได้ 
- วัสดุหุ้มทำจากหนัง PVC 
- มีล้อเลื่อน 
- มีพนักพิง พร้อมที่พักแขน 
- สีดำ 

โอนลดจาก  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ย่างช้ิน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวนเงิน  ๒๐,๐๐0  บาท  รวมโอนลดคร้ังน้ี  ๓,๐00  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  ๑๗,๐๐0  บาท 

๕.  โอน/... 



-๕- 
 
๕.  โอนเพ่ิม แผนงานบริหารการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  ๑  ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท  งบประมาณ  ๓,๕00  บาท  ซึง่มี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- สามารถปรับระดับ สูง- ต่ำได้ 
- วัสดุหุ้มทำจากหนัง PVC 
- มีล้อเลื่อน 
- มีพนักพิงสูง พร้อมที่พักแขน 
- สีดำ 

โอนลดจาก  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ย่างช้ิน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวนเงิน  ๑๗,๐๐0  บาท  รวมโอนลดคร้ังน้ี  ๓,๕00  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  ๑๓,๕๐0  บาท 
 
๖. โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน  จำนวน  ๒  ตัว ๆ ละ ๓,๒๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน ๖,๔๐๐  บาท 
ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐X๑๒๐ X๗๕  ซม. 
- มีตู้เก็บเอกสาร 
- มีกุญแจล็อค 

โอนลดจาก  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ย่างช้ิน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวนเงิน  ๑๓,๕๐0  บาท  รวมโอนลดคร้ังน้ี  ๖,๔00  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  ๗,๑๐0  บาท 

 
๗. โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน  จำนวน  ๒  ตัว ๆ ละ ๓,๒๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน 
๖,๔๐๐  บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐X๑๒๐ X๗๕  ซม. 
- มีตู้เก็บเอกสาร 
- มีกุญแจล็อค 

โอนลดจาก  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ย่างช้ิน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวนเงิน  ๗,๑๐0  บาท  รวมโอนลดคร้ังน้ี  ๖,๔00  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  ๗๐0  บาท 

 
 

๘. โอนเพ่ิม/... 
 



 
 

-๖- 
 

๘. โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank Printer ) 
จำนวน  ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗,๕๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน   ๗,๕๐๐  บาท 
ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x ๑,๒๐๐  dpi   
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ 

ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรบักระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที(ppm) หรือ ๕ ภาพต่อ

นาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ( ขาวดำ-สี )ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x ๖๐๐ หรือ  ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto Document Feed )  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๙๙  สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้  ๒๕ ถึง ๔๐๐  เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface ) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T  หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi - Fi ( IEEE ๘๐๒.๑๑
b,g,n)ได้  

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

โอนลดจาก  งบลงทุน  งานบำบัดน้ำเสีย  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่๑  ( บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ถึงวัดสะพานสูง ) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน
เงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท  รวมโอนลดคร้ังน้ี  ๗,๕๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  ๗,๕๐0  บาท 
 
๙. โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink  Tank Printer ) จำนวน  ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗,๕๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน   ๗,๕๐๐  บาท 

ซึ่งมี/... 



-๗- 
 

ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x ๑,๒๐๐  dpi   
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ 

ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรบักระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที(ppm) หรือ ๕ ภาพต่อ

นาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ( ขาวดำ-สี )ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x ๖๐๐ หรือ  ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto Document Feed )  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๙๙  สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้  ๒๕ ถึง ๔๐๐  เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface ) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T  หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  Wi - Fi  
( IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้  

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

โอนลดจาก  งบลงทุน  งานบำบัดน้ำเสีย  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่๑  ( บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ถึงวัดสะพานสูง ) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
จำนวนเงิน  ๗,๕๐๐บาท  รวมโอนลดคร้ังน้ี  ๗,๕๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  0.-  บาท 
 
๑๐. โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครภัุณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้   จำนวน  ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๑,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน   ๑๑,๐๐๐  บาท 
ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

๑) เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์  แบบมือถือ 
๒) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  ๑ สูบ  ๒ จังหวะ 
๓) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑  ซซี ี
๔) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘  แรงม้า 
๕) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒  น้ิว 
๖) ใบมีดสามารถใช้ได้  ๒  ด้าน 

โอนลด/... 
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โอนลดจาก    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวนเงิน  ๑๒,๐๐0  บาท  รวมโอนลด
ครั้งน้ี  ๑๑,๐00  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวนเงิน  ๑,๐๐0  บาท 
 
ประธานสภา - ในระเบียบวาระน้ีมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถา้ไม่มีผมขอมติที่ 

ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือต้ังเป็นรายการใหม่ดังกลา่ว สมาชิกท่าน
ใดเหน็ชอบโปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ๑๔  เสียง 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา ฯ – ในระเบียบวาระน้ีมีสมาชิกท่านใดมีข้อหารือ/ซักถามเชิญครับ 
นายศักด์ิชาย  - เรียนประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียติรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถาม 

เรื่องการวางท่อระบายน้ำ ปลายท่อสิ้นสุดที่หน้าบ้านนางสุกัญญา  หงษาวงศ์  ทำให้ดินบริเวณน้ัน 
ทรุดตัว ผมอยากให้ดำเนินการต่อให้ถึงห้วยแคนไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณดำเนินการหรือไม่ครับ 

นายรติพล- - เรียนประธานสภา คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ อบต.ข้างถนนทางหลวง ได้ต้ังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติแล้วครับเพียงแต่รอให้เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลเข้ามาก่อนถึงจะดำเนินการได้ 

นางสวัสดี- - เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผูท้รงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ อบต.ข้างถนนทางหลวง  ทางคณะบริหารได้ออกไปดูสถานที่เรียบร้อยแล้ว  และได้
มอบหมายให้กองช่างประสานกับผู้ประกอบการเข้ามาแก้ไขแล้ว  ช่วงน้ีฝนตกทุกวันรถขนดินเข้าบ่อ
ไม่ได้  ต้องรอให้ดินแห้งก่อนถึงจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาดินทรุดตัวลงได้ 
ฝากทางท่านสมาชิกแจ้งกับประชาชนด้วยคะ 

นายนออินทร์- เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   โครงการ ม.๘ ปีน้ี ยัง
ไม่ดำเนินการก่อสร้างเลย  ผมอยากทราบว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการหรือไม่และจะ
ดำเนินเมื่อไร 

ผอ.กองคลัง-  เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    ผมได้ตรวจสอบ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างช้ิน  เช้าน้ี  อบต.ประมาณการงบประมาณไว้  
๒๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตอนน้ีเงินเข้ามาเพียง  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ถา้ อบต.ได้รับเงินอุดหนุนตามที่
ประมาณการไว้ถึงแม้จะเข้ามาช้าเราก็สามารถที่จะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้  ต้องรอให้เงินเข้ามาก่อน
ครับ 

นางสำราญ- เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอเรียนถามว่า 
สวิทซ์ไฟหน้าบ้านนางพัชริน  โกพล  เมื่อไรจะไปติดต้ัง ช่วงน้ีหน้าฝนชาวบ้านไม่กล้าไปเปิดเองเพราะ
กลัวไฟฟ้าซ็อตคะ  ขอให้รีบดำเนินการด้วยคะ 

นายรติพล/.. 



.-๙- 
 
นายรติพล- เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ต้องขออภัยในความ

ล่าช้าเพราะตอนน้ีติดขัดเรื่องรถไม่พอใช้ เพราะมีงานควบคุมโรคโควิดเข้ามา ในการใช้รถต้องใช้รถคัน
เดียวกัน  ส่วนเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทางเจ้าหน้าที่  ออกซ่อมแซมทุกวันยกเว้นวันฝนตก  
เพราะอันตราย  เพราะ อบต.เราไม่มีรถกระเซ้าหรืออุปกรณ์เซฟต้ี ต้องเห็นใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยครับ 

นางมะลิศรี - เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ดิฉันขอฝาก  หมู่ ๗                
 สวิทซ์ไฟฟ้าซอ๊ตเหมือนกันคะ 

ผอ.กองคลัง - สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า  ได้ดำเนินการจัดซื้อกำลังอยู่ในขั้นส่งมอบอุปกรณ์ครับ 
นางสำราญ - ขอเพ่ิมไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับ หมู่ ๔  ได้มั๊ยคะ 
นายรติพล –     สำหรับ ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ ผมกำลังทยอยติดต้ังอยู่ครับ และจังหวัดได้ประสานมาว่ามีงบประมาณเหลือ 

จา่ยของจังหวัด ให้ท้องถิ่นเสนอโครงการพร้อมใบ ปร.๔-ปร.๕   ส่งภายใน  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
ยังขาดพ้ืนที่ ม. ๒,๗,๘  เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรอืแอสฟัลติก มฟ้ืีนที่
ดำเนินการหรือไม่ 

นายนออินทร์- ผมขอเสนอถนนคอนกรีตเส้นหน้าบ้านนายพรเพชร  ไปหนองลาดควายน้อย  ประมาณ  ๒๐๐ เมตร 
นางมะลิศรี- ดิฉันขอเสนอถนนเส้นประปา ม.๗ คะ 
นายกฤตชญ์ -   เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเรยีนถามทาง

คณะบริหารว่าคลองส่งน้ำ  หมู่ ๗  จะดำเนินการเมื่อไร  ซอ่มแซมไฟฟ้าถนนจะออกดำเนินการวันไหน 
ผมจะได้ตอบชาวบ้านเขาได้ครับ ชาวบ้านฝากถามมาครับ  

นายรติพล  - ณ ตอนน้ีสถานการเงินการคลังของ อบต. ตามท่ี ผอ.กองคลังแจ้งแล้วน้ัน  ต้องรอดูปลายปี
งบประมาณว่าจะมีงบประมาณเข้ามาตามที่ประมาณการไว้หรือไม่ครับ เมื่องบประมาณเข้ามาแล้ว
ต้องขออนุมัติสภาขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและดำเนินการตามข้อบัญญัติต่อไปครับ 
สำหรับปัญหาที่ทกุท่านถกกันทุกคร้ังที่มีการประชุมสภาฯ  คือเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้า ผมขอฝาก
ความหวังไว้กับทุกท่านโปรดพิจารณาเรื่องการจัดซื้อรถกระเซ้าเพ่ืออำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  ถ้าท่านไม่จัดซื้อรถกระเซ้า  ท่านก็จะเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำๆ ไป เพราะความ
ไม่พร้อมของเคร่ืองมือ/วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนกลางของ อบต. ซึ่งใช้งานนาน
เกินกว่า ๑๐ ปี  การต้ังงบประมาณซ่อมแซมสามปีที่ผ่านรวมกันสามารถซื้อรถคันใหม่ได้ ๑  คันแล้ว
ครับ 

พันจ่าตรีไพรสน- เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สืบเน่ืองจาก 
ผอ.กองช่างกล่าวมา  เดือนหน้าผมจะเริ่มยกร่างข้อบัญญติังบประมาณประจำปี  ๒๕๖๕ ผมอยากให้
ทุกท่าน  เสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาประชาชนเร่งด่วนอย่างจริงจังและคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ 

นางสำราญ- เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอเสนอจัดซื้อรถ
กระเซ้าและรถดับเพลิงคะ 

นายจิระ/... 
 



-๑๐- 
 

นายจิระวัฒน์-  เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผูท้รงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอรถยนต์
ส่วนกลาง  ๑  คัน ครับ 

นายนออินทร์ - เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผูท้รงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมอยากถามเร่ืองคลอง
ส่งน้ำบ้านเรณู  ตอนน้ีมีปัญหาเสียบ่อยผมอยากให้ทาง อบต.หนองย่างช้ินรับโอนมาเป็นของ อบต.เรา 

เลขานุการสภาฯ(ปลัดอบต.) - เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผูท้รงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สำหรบั
เรื่องคลองส่งน้ำบ้านเรณู  ทางสภา ฯ ได้พิจารณาผ่านไปนานแล้ว เหตุผลที่ทางสภาไม่รับโอน
เพราะว่า มีภาระหน้ีสินจำนวนมากครับ 

นายคำมั่น- เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอสอบถามทางคณะ
บริหารครับ  ฝงัท่อระบายน้ำถนน หน้าโรงเรียน ทำไมไมม่คีลองส่งน้ำจะให้น้ำไปทางไหนครับ 

นายรติพล-       อบต.ต้ังงบประมาณไว้สำหรับดำเนินการอยู่ครับ รอสกัหน่อยช่วงน้ีพายุเข้าฝนกำลังตกครับ สำหรับ 
นางสำราญ-      สำหรับโครงการท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร  ท่าน ส.ส.ไพจิต จะตามโครงการให้อยู่คะ  สำหรับโครงการ

คลองส่งน้ำบ้านเรณูของ อบต.พระกลางทุ่ง  ถ้ามีปัญหาให้แจ้งไปที่  อบต.พระกลางเลยคะ  ถ้าไมแ่จง้
ทางพระกลางทุ่งจะไม่ทราบปัญหา  เพราะพระกลางทุ่งก็มีงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอยู่แล้ว 

นายกฤตชญ์ -   เรียนประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเรยีนปรึกษาครับ 
บริเวณถนนทางหลวง มีการแข่งรถตอนกลางคืนทำให้เสียงดังและอันตรายต่อผู้ใช้ถนน  ผมอยากให้
ประสานกับผู้ที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหาด้วยครับ 

พันจ่าตรีไพรสน- ตามท่ีผมปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย  ถ้าท่านพบเห็นกลุ่มเสีย่ง  โปรดแจ้ง ๑๙๑  เลยครบั   จะมหีน่วย
ออกมาตรวจสอบทันที  หน่วยที่รับผิดชอบคือ สภ.หลักศลิา กับสภ.เรณนูคร  ตอนน้ีผมจับประเด็น
ปัญหาของตำบลหนองย่างช้ิน  หลักๆ คือ ๑. ไม่มีรถ  ๒.ไฟฟ้าชำรุด  ๓.ถนน  ๔.ขยะ  ผมขอให้ทุก
ท่านเสนอโครงการแก้ไขปัญหา  ทุกท่านก็เงียบ ไม่มีท่านใดเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา ถ้าเสนอ
โครงการซื้อรถ ด้วยงบประมาณที่มีอยู่จำกัด  ผมคิดว่าไม่สามารถเสนอจัดซื้อรถพร้อมๆกัน หลายคัน
ได้ครับต้องเลือกที่จำเป็นก่อน 

นางสวัสดี- ดิฉันเห็นด้วยคะถ้าจะมีโครงการจัดซื้อรถกระเซ้าเพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ประธานสภา  -  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือเพ่ิมเติมในวาระน้ีหรือไม่   ถ้าไม่มสีมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมอีก  
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมในวันน้ี โดยพร้อมเพรียงกัน  และดำเนินการประชุมไปด้วย
ความเรียบร้อย สำหรับวันน้ีขอปิดสมัยประชุมสมัยสามญั  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๔   
แต่เพียงแค่น้ี  

 
 ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น.  

( ลงช่ือ )  รังสฤษด์ิ อินทร์ติยะ  ผู้บันทึกการประชุม 
                     ( นายรังสฤษด์ิ อินทร์ติยะ ) 
                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างช้ิน 



-๑๑- 
 
 

     ( ลงช่ือ ) สุวิทย์ อรรคศรีวร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 ( นายสุวิทย์ อรรคศรีวร ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างช้ิน 
 
               ( ลงช่ือ )  ชาญชัย  พลโลก        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                            ( นายชาญชัย  พลโลก ) 
                                       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

( ลงช่ือ)           สุนทร  โกพล       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                            ( นายสุนทร  โกพล ) 

                                        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                             

  ( ลงช่ือ )    รัชนี  แสนเยีย     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 ( นางรัชนี  แสนเยีย ) 
                                     เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 


